

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 7 มิถุนายน 2559

เรื่อง

1. สศก.ส่งทีมสำรวจโครงการชุดบ่อจิวเกษตรกรรายได้ดี
2. แล้งพ่นพิษจุดผลไม้ได้4ชนิดลดวูบ
3. บิ๊กเกษตรจับมือหลายหน่วยงานปลูกป่าไผ่ระยะสั้นพันธุ์พืชทางอากาศ
4. กรมปศุสัตว์ทำลายของกลางมูลค่ากว่า 60 ลบ.ป้องกันโรคระบาดสัตว์ฯ
5. จ่อพินนมโรงเรียนขายกัมพูชา
6. ภาพข่าว: ช่วยเกษตรกร
7. ภาพข่าว: ส่งกรมสยามรัฐ: มอบป้าย
8. เผยไอเดียตั้งแบงก์สหกรณ์
9. สหกรณ์ฯรับพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยผลิต
10. กรมชลฯ ขยายผลทำนาเปียกสลับแห้งแก้งข้าวลดการใช้น้ำ

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
พิมพ์ไทย
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
สยามรัฐ
มติชน
คมชัดลึก
เดลินิวส์

สศก.ส่งทีมสำรวจ โครงการขุดบ่อจืด เกษตรกรรายได้ดี

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน “บ่อจืด” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานและพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง เป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. แต่เกษตรกรร่วมออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ

จากการลงพื้นที่ติดตามผล หลังมีการขุดสระน้ำตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2557 ไปแล้ว 159,631 บ่อ พบว่าแหล่งน้ำที่ขุดไว้ ปัจจุบันมีที่คงสภาพสามารถเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีร้อยละ 73 ส่วนที่เหลือร้อยละ 27 กักเก็บน้ำได้ในบางฤดูเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้แก่ เลี้ยงต้นกล้าในระยะฝนทิ้งช่วง ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ปลูกผักตามขอบสระ ปลูกพืชไร่ รวมทั้งเลี้ยงปลาในสระไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้ บ่อจืดยังส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่เพิ่มขึ้น เช่น ข้าว เพิ่มขึ้น 50 กิโลกรัม มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 567 กิโลกรัม ถั่วฝักเพิ่มขึ้น 328 กิโลกรัม พืชผักเพิ่มขึ้น 304 กิโลกรัม และปลาเพิ่มขึ้น 291 กิโลกรัม ทำให้มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5,113 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

แล้งพ่นพิษ จุดผลไม้ได้ 4ชนิดลดวูบ

โพสต์ทูเดย์ - สศก.เผยไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ 4 ชนิด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลง ผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งหนัก

นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) เปิดเผยว่า ผลการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ 4 ชนิด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า เงาะ เนื้อที่ให้ผล 37,085 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4% ผลผลิต 12,813 ตัน ลดลง 10% มังคุด เนื้อที่ให้ผล 34,703 ไร่ ลดลง 2% ผลผลิต 13,018 ตัน ลดลง 7% โดยผลผลิตจะออกมากในช่วง ส.ค.-ก.ย.

ขณะที่ทุเรียน เนื้อที่ให้ผล 97,852 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.14% แต่ให้ผลผลิต 40,278 ตัน ลดลง 10% โดยผลผลิตจะออกมากในช่วง ก.ค.-ส.ค. ส่วนลองกอง เนื้อที่ให้ผล 130,925 ไร่ ลดลง 3% ผลผลิต 31,015 ตัน ลดลง 7% โดยผลผลิตจะออกมากในช่วง ส.ค.-ต.ค. 2559

นายพลเชษฐ์ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ทำให้ไม้ผลภาคใต้ลดลงเพราะฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้เงาะ มังคุด และลองกอง ออกดอกไม่มาก ซึ่งในส่วนที่ออกดอกติดผลแล้วผลผลิตที่ได้คุณภาพไม่ดีนัก เนื่องจากสภาพดินไม่สมบูรณ์ มีน้ำเลี้ยงไม่พอ ขณะที่ทุเรียนแม้จะออกดอกมากกว่าไม้ผลชนิดอื่น แต่ดอกเหี่ยวคาต้น

บิ๊กเกษตรจับมือหลายหน่วยงาน

ปลูกป่าโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ

บิ๊กเกษตร จับมือหลายหน่วยงาน ปลูกป่าโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศ เจลิมพระเกียรติฯ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.59 ที่ผ่านมามี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมความคืบหน้าโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศ เจลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลในปี พ.ศ.2559 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดทำโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศและการปลูกป่าในพื้นที่แหล่งต้นน้ำภายใต้แนวคิด "9 สัปดาห์ สู้วันมหามงคล" ขึ้น เพื่อเป็นโครงการคืนผืนป่า



เฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยเพิ่มความชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำ เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 31 และมณฑลทหารบกที่ 36 กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศ เจลิมพระเกียรติฯ จะดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ผืนป่าทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย.-30 ก.ย.59 สำหรับกระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะได้รับผลดีหลายอย่าง เช่น เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ และแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ผืนป่าทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

ด้านนายเลิศศักดิ์ ธีระกุลไพฑูริย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า การดำเนินการปลูกป่าในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศ เจลิมพระเกียรติฯ เริ่มโครงการ 2 กิจกรรมใน 2 จังหวัด ได้แก่ วันที่ 12 มิ.ย.59 ณ อ่างเก็บน้ำคลองลาง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็นการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก สำหรับกิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศได้กำหนดเริ่มโครงการในวันที่ 13 มิ.ย.59 ณ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดโครงการลักษณะเมล็ดพันธุ์ต่างๆ การสาธิตการทำเมล็ดพันธุ์ขึ้นดิน และการสาธิตโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

กรมปศุสัตว์ทำลายซากของกลางมูลค่ากว่า 60 ลบ. ป้องกันโรคระบาดสัตว์เข้ามาภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฝังทำลายซากปศุสัตว์ประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และชิ้นส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นของกลางที่กรมศุลกากรตรวจยึดได้และส่งมอบให้กรมปศุสัตว์ มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมว่า การดำเนินการฝังทำลายซากปศุสัตว์ของกลางซึ่งนำเข้ามาโดยผิดกฎหมายในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้กรมปศุสัตว์บังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการลักลอบนำสินค้าปศุสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการนำโรคระบาดจากต่างประเทศเข้ามาแพร่กระจายในประเทศไทย ซึ่งอาจจะเป็นโรคจากสัตว์สู่สัตว์ หรือจากสัตว์สู่คน โดยโรคเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และมีผลต่อเนื่องกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตอาหารส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก จนได้ชื่อว่าครัวของโลก



พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ



สำหรับการทำลายซากของกลางสินค้าปศุสัตว์ในครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้รับมอบของกลางจากสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร เป็นของสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์และชิ้นส่วนอื่นๆ จำนวน 26 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณ 702,369 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 68,064,640 บาท โดยกระบวนการในการฝังทำลายซากปศุสัตว์ดังกล่าวทำตามหลักวิชาการโดยเน้นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค



นายสัตวแพทย์ยุทธ หรินทรานนท์

ด้าน นายสัตวแพทย์ยุทธ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการที่กรมปศุสัตว์โดยกองสารวัตรและกักกัน ได้เข้มงวดในการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กรมการปกครอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมศุลกากร นั้น จากการดำเนินการของชุดเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงปัจจุบันได้มีการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ นำสินค้าปศุสัตว์โดยไม่ใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่กำหนดไปแล้วทั้งสิ้น 130 คดี จำนวน 1,079,681 กิโลกรัม มูลค่า 105,335,911 บาท และได้ทำลายซากปศุสัตว์ซึ่งนำเข้ามาผิดกฎหมายไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 807,645 กิโลกรัม รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 87,486,622 บาท นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ได้จับกุมและทำลายซากสัตว์ผิดกฎหมาย สารเคมี และสารเร่งเนื้อแดงจำนวนกว่า 14 ตัน

ปัจจุบัน ถึงแม้กรมปศุสัตว์จะเข้มงวดในการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์จากต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย แต่ก็ยังพบการลักลอบกระทำผิดกฎหมายอยู่ กรมปศุสัตว์โดยกองสารวัตรและกักกัน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์อย่างเข้มงวด โดยตั้งจุดตรวจ 24 ชั่วโมงบนเส้นทางที่คาดว่าจะมีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์และบนถนนสายหลักทั่วประเทศ เนื่องจากมีความห่วงใยในสุขภาพสัตว์ของประชาชน จึงได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายโรคระบาดสัตว์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้บริโภค อธิบดี กรมปศุสัตว์ กล่าว ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้อำนวยความสะดวกในการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ กฎหมายโรคระบาดสัตว์ หรือต้องการร้องเรียนผู้กระทำผิดกฎหมาย ติดต่อกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2501-3473-5

จ่อพื้หนมโรงเรียนชายกัมพูชา

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” สั่งเข้มงวดสายส่งนมโรงเรียน เผยนมโผล่กัมพูชาสื่อผิดจริง จ่อตัดโควตาวันละ 5% ของยอดส่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้คณะกรรมการนโยบายนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีสหกรณ์ผู้ผลิตนำนมในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจำหน่ายที่กัมพูชาแล้ว โดยผลสอบจะออกมาวันที่ 10 มิ.ย.นี้ ซึ่งการนำนมโรงเรียนไปจำหน่ายนอกประเทศนั้นทำไม่ได้ เพราะผิดสัญญา

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ได้ประสาน

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลคุณภาพนมสายการผลิต ควบคุมการขนส่งที่ต้องมีตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ และการส่งมอบนมให้นักเรียนได้ดื่มทั้งในช่วงเปิดและปิดเทอม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เรียกผู้แทนสหกรณ์วังน้ำเย็น และนายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะผู้สอบข้อเท็จจริงมาหารือถึงแนวทางการสอบสวน และหากสหกรณ์ทำผิดจะมีโทษทั้งตัดโควตาและโทษอาญา

“หากสหกรณ์นำนมไปขายเชิงพาณิชย์

ต้องทำในแบรนด์ของตัวเองเท่านั้น แต่ไม่ใช่เอาแบรนด์นมโรงเรียนไปทำขาย เพราะเป็นสิทธิของรัฐบาล ซึ่งกรณีสหกรณ์วังน้ำเย็นหากพบว่าทำผิดจริงจะตัดสิทธิในโควตา 5% ของยอดส่งทุกวัน และดูว่าจะโทษอาญาอะไรบ้าง” นายธีรภัทร กล่าว ก่อนหน้านี้ นายอำนาจ พงกัฏ ประธาน กรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ระบุว่า สหกรณ์นำนมโรงเรียนไปขายในกัมพูชาจริง เนื่องจากปีการศึกษา 2/2558 ถูกตัดสิทธิจำหน่ายจาก 6.58 แสนกล่อง/ถูกต้องวัน เหลือ 6.09 แสนกล่อง/ถูกต้องวัน จึงเหลือนมค้างในสหกรณ์ 1.13 ล้านกล่อง



☒ ช่วยเกษตรกร...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานลงนามความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และ 7 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิต ร่วมลงนามสัตยาบันผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม

สังคม สยามรัฐ



↑ มอบป้าย...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และมอบป้ายตราสัญลักษณ์โครงการพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แก่ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสิทธิ์ นายกสมาคม การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ที่โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ม.44ฟื้นกู้ดอกเบีย้โหด

รีดเกิน15%โทษถึงคุก คลังชง-นายกไฟเขียว ปชป.ชี้รฟ.ไทย-ญี่ปุ่น แพงกว่าสมัย'ปู'51%

'คลัง'เตรียมถกกับ ก.เกษตรฯโอนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบ 2.23 ล้านล้านอยู่ใต้กำกับดูแล (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1 ดอกเบีย้โหด

ใช้ม.44แก้หนี้นอกระบบ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการให้หาแนวทางการใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้นอกระบบไม่เกิน 15% ต่อปี โดยหารือไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว

“ต่อไปการปล่อยกู้นอกระบบต้องคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ถ้าเกินถือว่าผิดกฎหมายจับติดคุก ทุกวันนี้ปล่อยกู้เกินกันทุกราย แต่กระทรวงการคลังจะให้โอกาสสำหรับเจ้าหนี้ นอกระบบให้มาทำธุรกิจถูกกฎหมาย ด้วยการจดทะเบียนทำธุรกิจไฟโไฟแนนซ์ สามารถปล่อยกู้ในลักษณะเงินด่วน คิดดอกเบี้ยสูงสุด 36% เท่ากับนาโไฟแนนซ์ คาดว่าจะเสนอ ครม.ได้ช่วงหลังเดือนมิถุนายน” นายสมชัยกล่าว

ดึงบ.ใหญ่เสริมอาชีพ

นายสมชัยกล่าวว่า นอกจากการใช้มาตรา 44 และไฟโไฟแนนซ์แล้ว จะดึงธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาช่วยดูแล ทั้งการปล่อยสินเชื่อและการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลถาวร ตรงนี้จะถือเป็นดัชนีชี้วัดผลงาน (เคพีไอ) ของ 2 ธนาคารดังกล่าวด้วย

นายสมชัยกล่าวว่า ขณะเดียวกันจะแต่งตั้งคณะกรรมการประจำจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อไกล่เกลี่ย ปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ในแต่ละราย โดยมีคณะกรรมการฟื้นฟูเสริมการเพิ่มรายได้ ในลักษณะประชารัฐดึงบริษัทรายใหญ่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนด้านการฝึกอาชีพ หารายได้เพื่อสามารถมีเงินใช้หนี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยระบุว่า มีประชาชนเป็นหนี้นอกระบบประมาณ 1.3 ล้านราย วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท ส่วนจำนวนเจ้าหนี้ นอกระบบนั้นยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้

จัดตั้งสหกรณ์สังกัด'คลัง'

นายสมชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมหารือกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง

ระบบให้เข้ามาอยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเลือกตั้งใหม่ มีเป้าหมายปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่นเดียวกับระบบการประกันภัย ประกันชีวิต ที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้

นายสมชัยกล่าวว่า สหกรณ์มีการรับเงินฝาก ปล่อยสินเชื่อ หน่วยงานที่กำกับดูแลควรต้องเพิ่มประสิทธิภาพกว่านี้และต้องมีความเข้มงวดคล้ายกับการดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

“ในรายละเอียดนั้นจะต้องมีการหารือกับปลัดกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ต้องมีการแก้ไขในส่วนของกฎหมาย หรืออาจจำเป็นต้องย้ายบางหน่วยงานมาขึ้นตรงที่กระทรวงการคลัง” นายสมชัยกล่าว

แก้ข้าราชการ'ยุเนี่ยนคลองจั่น'

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน ไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นที่ผ่านมามีปัญหาหลายสหกรณ์ที่มีปัญหาในด้านธรรมาภิบาล จนกระทั่งมีปัญหาทางการเงินและกระทบต่อสมาชิก เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประเทศไทยมีสหกรณ์รวม 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร, สหกรณ์การประมง, สหกรณ์นิคม, สหกรณ์ออมทรัพย์, สหกรณ์ร้านค้า, สหกรณ์การบริการ, และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทุกประเภทมี 8,270 สหกรณ์ ในจำนวนนี้ยังดำเนินการอยู่ 6,851 แห่ง ยังไม่เริ่มดำเนินการ 290 แห่ง และเลิกดำเนินการ 1,129 แห่ง รวมจำนวนสมาชิกสหกรณ์ 11.48 ล้านคน

ในส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ มีจำนวน 1,496 แห่ง แยกเป็นยังดำเนินการอยู่ 1,397 แห่ง ยังไม่เริ่มดำเนินการ 28 แห่ง และเลิกกิจการอยู่

ในระหว่างการชำระบัญชี 71 แห่ง มีจำนวนสมาชิก 2.88 ล้านคน โดยสหกรณ์ทุกประเภท มีเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น 2.229 ล้านล้านบาท

เผยไอเดียตั้งแบงก์สหกรณ์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลงานด้านสหกรณ์โดยตรง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ขึ้น โดยมีต้นประธาน คาดว่า จะเริ่มประชุมนัดแรกภายในสัปดาห์หน้า หากได้ข้อสรุปรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์แล้วจะเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอกระทรวงการคลังรับหน้าที่ดำเนินการต่อไป

นายวิวัฒน์ ทรัพย์สังสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ มีหน้าที่ในการพิจารณารูปแบบการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ โดยยึดตามร่าง พ.ร.บ.ธนาคารสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่กระทรวงการคลังเคยจัดทำไว้เมื่อปี 2543 คณะกรรมการมีกรอบพิจารณาภายใน 6 เดือน จากนั้นจะต้องเสนอต่อ คพช. และกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ต่อไปภายใน 3 เดือน ซึ่งคาดว่าภายในต้นปีหน้า จะได้เห็นธนาคารสหกรณ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ท้วงอัตราภาษีที่ดินสูงไป

ด้านความเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มิถุนายน นายอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า โดยหลักการเห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ เมื่อกำหนดอัตราภาษีในเพดานสูงสุดก็จะทำให้ผู้ที่ถือครองที่ดินจำนวนมากนำที่ดินเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นายอิสระกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนอัตราการจัดเก็บภาษีมองว่ามีเพดานสูงเกินไป

เนื่องจากมูลค่าที่ดินที่เป็นตึกแถวหรือที่ดินในเขตเมืองจะสูงกว่าที่ดินทั่วไป เช่น ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมที่มีเพดานสูงสุด 2% จากมูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน ถือเป็นอัตราที่สูงมาก มองว่าหากปรับลดเหลือเพียง 1-1.5% จะเหมาะสมกว่า

ท้วงผู้บริหารโคกถูกผลกระทบ

นายธีรภัทร ปัญญาสกุลวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า อยากเสนอข้อเสนอง่ายๆ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว 3 ปี เนื่องจากที่ดินที่ผู้ประกอบการถือครองมีไว้เพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ใช่การถือครองระยะยาว การเก็บภาษีที่ดินทันทีจะเป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการสุดท้ายจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ต้องมารับภาระในส่วนนี้ด้วย

นายธีรภัทรกล่าวว่า มองว่าการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีเพดานภาษี 2% ของมูลค่าที่ดินยังไม่เหมาะสม อาทิ โรงแรมแห่งหนึ่งมีมูลค่าเป็นพันล้านบาท ต้องเสียภาษีเป็นหลักสิบล้าน เป็นการจ่ายภาษีที่สูงเกินไป เคยลองคำนวณไว้ว่าหากเก็บภาษีตามนี้ในสวนโรงแรมจะต้องเพิ่มค่าเช่าประมาณ 1,000 บาทต่อห้อง กระทบกับผู้บริหารโดยตรง จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาในส่วนนี้ด้วย เพราะเศรษฐกิจไทยปัจจุบันต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก หากโรงแรมมีค่าเช่าแพงขึ้นก็จะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ เพราะภาคการท่องเที่ยวในขณะนี้เรามีจุดเด่นเรื่องที่พักและอาหารที่มีราคาถูก

เร่งถกญี่ปุ่นสรุปไฮสปีดเทรน

ด้านความคืบหน้าการร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นในโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กม. แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เรียกเจ้าหน้าที่ของทางญี่ปุ่นเข้าหารือเพื่อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการดังกล่าว หลังจากญี่ปุ่นรายงานผลการศึกษาลงมาให้ทราบ โดยกำหนดวงเงินลงทุนไว้ที่ 5.3 แสน

ล้านบาท สูงกว่าไทยเคยศึกษาไว้ที่ 4.4 แสนล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่วงเงินของญี่ปุ่นสูงกว่าไทยนั้น เนื่องจากญี่ปุ่นศึกษาการก่อสร้างจากเชียงใหม่-สถานีบางซื่อ ขณะที่ไทยศึกษาจากเชียงใหม่-บ้านภาชีเท่านั้น วงเงินการลงทุนแตกต่างกัน

แหล่งข่าวกล่าวว่า การที่ไทยศึกษาถึงแค่บ้านภาชี เนื่องจากแผนเดิมกำหนดให้รถไฟความเร็วสูง เส้นทางหนองคาย-กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ใช้ทางวิ่งเดียวกันกับกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ในช่วงบ้านภาชี-บางซื่อ ดังนั้นกระทรวงคมนาคมต้องเร่งหาข้อสรุปร่วมกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับเส้นทางจากบ้านภาชี-บางซื่อ ว่าจะสามารถใช้ทางวิ่งเดียวกันได้หรือไม่ หรือในที่สุดแล้วจะต้องแยกทางวิ่งออกจากกัน

“เทคโนโลยีของญี่ปุ่นเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับใครได้ จึงมีความปลอดภัยสูง ขณะที่เทคโนโลยีจีนของจีนค่อนข้างเปิดกว้าง จึงสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีของประเทศอื่นๆ ได้ ส่วนข้อสรุปจะเป็นอย่างไร ต้องรอพิจารณาร่วมกันก่อน เนื่องจากผลการศึกษาที่ชัดเจนจะออกมาในปลายปีนี้” แหล่งข่าวกล่าว

ซีไอเอสปิดเทรนแพงกว่าร.บ.ป

นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีตรองผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเปรียบเทียบค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีเนื้อหาระบุว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รว.คมนาคม ระบุว่ารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ มีค่าก่อสร้างบานปลาย และให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้เปรียบเทียบค่าก่อสร้าง (รวมค่าเวนคืน ค่าระบบรถไฟไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบตัว ระบบสื่อสาร ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง) ระหว่างรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ได้บรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ

ประเทศ พ.ศ.... หรือร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ปรากฏว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ค่าก่อสร้าง 530,000 ล้านบาท ระยะทาง 672 กิโลเมตร (กม.) ค่าก่อสร้างต่อระยะทาง 1 กม. 789 ล้านบาท

ส่วนรัฐบาลยังลักษณะค่าก่อสร้าง 387,821 ล้านบาท ระยะทาง 745 กม. ค่าก่อสร้างต่อระยะทาง 1 กม. 521 ล้านบาท หมายความว่าค่าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์แพงกว่า 268 ล้านบาทต่อระยะทาง 1 กม. หรือคิดเป็น 51%

แนะเสียเวลาผลักดัน

นายสามารถกล่าวว่า ได้โพสต์มาหลายครั้งแล้วว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจะให้ผลตอบแทนด้านการเงินไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่มีความพยายามจะอธิบายว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้การจ้างงานเพิ่มมากขึ้น มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดเวลาการเดินทาง ลดการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง หรือมีผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจคุ้มค่ากับการลงทุน

แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ต้องมีการบริหารจัดการให้มีผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงเป็นจำนวนมาก ต้องพัฒนาพื้นที่สองข้างทางรถไฟ โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ สถานี ซึ่งต้องใช้เวลาพัฒนายาวนาน ไม่ใช่คิดจะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงก็ลงมือก่อสร้างทันที

นายสามารถสรุปว่า รัฐบาลไม่ควรเสียเวลาผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่อีกต่อไป แต่ถ้ารัฐบาลมีเงินมากพอที่จะก่อสร้างก็สุดแล้วแต่รัฐบาล หากจะหวังให้ญี่ปุ่นมาร่วมลงทุนนั้นเป็นไปได้เป็นอย่างดี เพราะรู้ว่าขาดทุนแน่นอน

'ประยุทธ์'ลั่นล้างค้ำมนุษย์100%

ที่ตีกลั่นตีโมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิดหลัก "ประชารัฐร่วมใจ ด้านภัยการค้ามนุษย์" โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ความสำเร็จวันนี้ถือเป็นเพียงขั้นที่ 1 เท่านั้น ผลสำเร็จขั้นสุดท้ายต้องให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ คือต้องไม่มีกระบวนการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในไทย ทุกฝ่ายจะต้องคิดจะทำอย่างไร ปัญหาเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก

ต่อจากนี้ผลงานจะต้องปรากฏให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม

กรอบโรดแมปในแต่ละด้าน รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์กำหนดไว้ วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์

ย้ำ.44ป้องกันปราบปราม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีอำนาจมาทั้งหมดในเรื่องต่างๆ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกคน การที่รัฐบาลออกกฎหมายมาตรา 44 เป็นการป้องกันและป้องปราม แต่ยังมีคนทำผิดมากกว่าเดิม เพื่อใช้มาตรา 44 ไปต่อสู้อยู่ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตรงนี้คือความแตกต่าง เพราะฉะนั้นอย่ามอดด้นมากนัก เพราะทั้งหมดทำเพื่อคนไทย

นายเกษมกล่าวว่า สำหรับปัญหาโสเภณีมาจากความยากจนทั้งสิ้น ไม่มีใครอยากทำอาชีพเหล่านี้ จะดูแต่เรื่องผลงานการจับกุมไม่ได้ ต้องดูผลงานในเรื่องการป้องกันด้วยว่ามีการประสานร่วมมือแก้ไขกับต่างประเทศอย่างไร วันนี้เรื่องไอยูยูต้องแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็ว และต้องบอกเพื่อนบ้านและคนทั้งโลกในสิ่งที่ไทยทำต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ เรื่องการรายงานต่อต่างประเทศต้องทำให้สมบูรณ์

ปิด'ประชารัฐ'เอื้อประโยชน์

"ภาพต่างๆ ที่ออกทางหน้าจอบางที่ทำให้เกิดความเลวร้าย โดยเฉพาะการทำภาพจำลองจะหนักกว่าของจริง ไม่ควรสร้างภาพเหล่านั้นขึ้นมา แทนที่จะดูตึกกลายเป็นลบ เขาก็จะมาไล่ล่าฆ่าฟันเราเรื่องประชาธิปไตยอีก" นายเกษมกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้มีนโยบายประชารัฐก็โดนต่อว่าอีก หาวว่าจะเอื้อประโยชน์ ถ้ามองว่าจะไปเอื้อให้ใคร เพราะให้อะไรไม่ได้อยู่แล้ว แต่ให้ด้วยใจที่มาร่วมมือ มาแก้ปัญหาสร้างความเข้าใจในมุมกว้าง เพราะบางที่รัฐพูดอะไรมาไม่ได้ เพราะรัฐบาลพูดโกหกไม่ได้

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: อังคาร 7 มิถุนายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5344

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 16.72 Ad Value: 22,572

PRValue (x3): 67,716

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สหกรณ์ชาวรับพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยผลิต

สหกรณ์ชาวรับพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยผลิต

● สหกรณ์ชาวรับนโยบายรัฐบาลจัดสานพลังประชารัฐ ระดมหน่วยงานจัดระบบลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิก ภายหลังพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิต จำนวน 7 สมาคม มีผู้ประกอบการ 238 ราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อรองรับฤดูกาลผลิตปี2559/60 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถือว่าเป็นปลายทางของโครงการ ในเรื่องการตลาดให้แก่สมาชิกที่จะมาเลือกปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ โดยมีภาคเอกชน หรือขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ และเป็นโอกาสดีที่จะได้จากการร่วมโครงการนี้ที่จะได้พัฒนาร้านค้าสหกรณ์ปัจจุบันที่เป็นคิวช็อป (Q Shop) ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 แห่ง ให้ทั่วถึงและให้มากขึ้น และ

จะมีการจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐขึ้น โดยกรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้รวบรวมบริษัทที่มีมาตรฐานเข้ามาแนะนำสินค้า สำหรับเมล็ดพันธุ์ดีที่สหกรณ์ผลิตอยู่ก็จะมีโอกาสเข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมารวมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตจำนวน 64 ศูนย์ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วเหลือง ที่จะทำให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลนี้

“กรมได้จัดสรรเงินอุดหนุนเข้าไปช่วย เป็นการเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3 หมื่นตัน ขณะนี้มีเมล็ดพันธุ์อยู่ในมือ 2 หมื่นตัน ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ และจะให้สมาชิกผลิตเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่กำหนด คือ จำนวน 3 หมื่นตัน โดยจะเริ่มจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ จะมีการพัฒนาและสร้างเมล็ดพันธุ์ดีขึ้นมาให้ครบตามปริมาณที่กำหนดไว้” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

กรมชลฯ ขยายผลทำนา

เปียกสลับแห้งแล้งข้าวลดการใช้น้ำ

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานประสบความสำเร็จในการจัดทำ “โครงการสาธิตการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง (แล้งข้าว)” เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการใช้น้ำในการทำนาอย่างประหยัด

โดยจะดำเนินการในพื้นที่ร่อง 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จ.เชียงใหม่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ได้มีการทดลองปลูกข้าวเหนียวอายุ 5 เดือนในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำแม่โกน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งปกติจะใช้น้ำประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อไร่ แต่เมื่อใช้แบบเปียกสลับแห้งมีการใช้น้ำ



ประมาณ 1,170 ลบ.ม.ต่อไร่ ลดการใช้น้ำร้อยละ 28 ขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 712 เป็น 845 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนไม่ต้องแย่งน้ำกันต่อไป จากความสำเร็จดังกล่าวกรมชลประทาน จึงได้กำหนดนโยบาย “1 โครงการ 1 พื้นที่ ตัวอย่าง” ขึ้นโดยให้โครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทั่วประเทศ จัดทำ



พื้นที่ตัวอย่างในเขตชลประทานที่รับผิดชอบทำนา 2 รอบแบบเปียกสลับแห้ง ตั้งแต่ฤดูทำนาครั้งที่ 2 ปี 2559/2560 โดยตั้งเป้าขยายผลให้เกษตรกรหันมาทำนาด้วยวิธีนี้เพิ่มขึ้นให้มากที่สุด

และจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทานขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาให้กับผู้บริหารกรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และล่าสุดที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่โกน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีเกษตรกรขอสมัครเข้าร่วมศึกษาวิธีการทำนาแบบนี้รวมพื้นที่แล้วมากกว่า 2,000 ไร่